



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
10 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ

เศรษฐกิจสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thecoverage)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมของกรม สบส. พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เผย กรม สบส. มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน “เศรษฐกิจสุขภาพ” โดยเร่งยกระดับมาตรฐานบริการ สถานประกอบการสุขภาพ ควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค และพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ ช่วยสนับสนุนการทำงาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลก พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ TiWA รางวัลระดับชาติในการรับรองคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเตรียมจัดมหกรรม Global Wellness Expo ในปีหน้า

บอร์ด สปสช. เพิ่มยาโรโบไซคลิก ในสิทธิประโยชน์รักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, สวท., thaipbs, thebangkokinsight, hfocus, thecoverage)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า การประชุม บอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายการยาโรโบไซคลิก เข้าไปอยู่ในแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท พร้อมมอบหมายให้ สปสช. ติดตามการเข้าถึงยาและการใช้ยาโรโบไซคลิกนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ต่อบอร์ด สปสช. ทุก 6 เดือน

พิจารณาเปิดผับตีสี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน hfocus, ข่าวสด)

- รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหยื่อมาแล้วขับที่มาคัดค้านการเปิดผับตี 4 กล่าวว่า จะใช้ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการเปิดให้กินเหล้าถึงตี 4 แล้วมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องขังใจให้ดี การออกกติกาต่าง ๆ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้น เมื่อรับหนังสือนี้ไปแล้ว จะเรียน รมว.สธ.ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาประเมินผลกระทบต่างๆ โดยจะมีข้อมูลทั้งหมด และหากมีการประกาศนโยบายเมื่อไร ก็จะมีการติดตามผลด้วยเช่นกัน

- นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่เพิ่มปัญหาใหม่ รัฐบาลจะต้องมองให้รอบด้าน อย่าไปหลงเชื่อธุรกิจว่าการขยายเวลาปิดผับ แล้วจะช่วยเรื่องธุรกิจมหาศาล

- นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า มีความเชื่อว่าจุดยืนของเรากับกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นจุดยืนเดียวกัน การขยายเวลาปิดผับ จะต้องเพิ่มโรงพยาบาล เพิ่มหมอ เพิ่มบุคลากร ดังนั้นเครือข่ายจึงมีข้อเสนอดังนี้ 1.ขอแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างสุดตัว 2.ขอให้ สธ. เพิ่มความสำคัญปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.ขอให้ สธ. จัดเสวนารับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง และ 4.เครือข่ายยืนยันว่ายินดียื่นเคียงข้าง สธ.

ระบบประกันสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

- นายสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ รมว.สธ. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ ปัจจุบันสวัสดิการในระบบสุขภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม มีสิทธิประโยชน์และข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแตกต่างกัน กสม. จึงเสนอให้มีกำหนดการจัดบริการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มให้มีมาตรฐานขั้นต่ำเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังหารือกับ สธ. ถึงแนวทางการ P&P โดยได้รับทราบว่ามี สธ. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ กสม. ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวไปให้ สปสช. ซึ่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ.ได้รับทราบปัญหาและมอบหมายให้ศึกษาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	
<p>นิทรรศการอาหารเป็นยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการอาหารเป็นยา ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยถิ่น กินเป็นยา” ที่จัดขึ้น ณ ลาน MBK Avenue A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ย.66 ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านอาหารที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนับแสนล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่าประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวด้านอาหารถึงร้อยละ 20 ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.74 สธ.จึงเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา นำสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ</p>	-
<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. และ นพ.เจตต์ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “การผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย” เพื่อให้ข้อมูลเชิงนโยบายสุขภาพ และการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทย จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ร่วมมือกับภาครัฐ ร่วมขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พ.ย.66 ของทุกปี พบคนไทยเป็นโรคเบาหวาน 5.2 ล้านคน หรือ 1 ใน 11 คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปกำลังป่วย ในจำนวนนี้กว่า 40% ที่ไม่รู้ตัวตัวเองป่วย และยังมีผู้ป่วยด้วยโรคอ้วนกว่า 20 ล้านคน รายงานชี้ปี 2060 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคอ้วนจะเติบโตขึ้นเป็น 4.9% ของ GDP ในประเทศไทย</p>	
<p>ระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก., thereporters, fm91bkk, newtv)</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพิ่มช่องทางระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) โดยเป็นการพบแพทย์ออนไลน์ ผู้ป่วยและผู้ปกครองสะดวกไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ป่วยและแพทย์สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้แบบ real time โดยเน้นกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่ไม่เร่งด่วน</p>	
<p>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยนิวส์, mcot, TNN, ch7, tnews)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งปอด ถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,728 ราย หรือคิดเป็น 40 รายต่อวัน กรมการแพทย์เชิญชวนประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งปอด ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่ หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง พันธุกรรม การสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ริงส์ คิวรูบ คิววันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค</p>	
<p>การปนเปื้อนเชื้อ Norovirus และ Legionella spp.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ch7)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ Norovirus และ Legionella spp. ในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2567 ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และมอบประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัสและลิจิโอนัลลาพร้อมเครื่องหมายรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่โรงแรมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 แห่ง เพื่อการันตีปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัส และเชื้อลิจิโอนัลลา ซึ่งเป็นแบบอย่างของการดูแลน้ำกินน้ำใช้ในโรงแรมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการโรงแรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประเทศ</p>	
<p>มอบประกาศนียบัตรโรงแรมบนเกาะสมุย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, healthserv)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ มอบประกาศนียบัตร 15 โรงแรมบนเกาะสมุย เพื่อการันตีปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัส และเชื้อลิจิโอนัลลา ซึ่งเป็นแบบอย่างของการดูแลน้ำกินน้ำใช้ในโรงแรมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการโรงแรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประเทศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สวพ.FM91, Hfocus, healthserv, The reporters, News18, Mcot)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพิ่มช่องทางระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) โดยเป็นการพบแพทย์ออนไลน์ ผู้ป่วยและผู้ปกครองสะดวกไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ป่วยและแพทย์สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้แบบ real time โดยเน้นกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่ไม่รุนแรงด่วน</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอวดอ้างสรรพคุณ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน , PPTV, Mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อตามที่มีโฆษณา อ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี และรักษาการติดเชื้อเอชไอวีได้ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน อีกทั้ง การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้คนไทยทุกคนสามารถตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ รักษาฟรีครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว</p>	-
<p>ข่าวต่างประเทศ : วัคซีนป้องกันโรคชิคุนกุนยาขนานแรกของโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcot)</p> <p>- FDA สหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้วัคซีนชิคุนิกซ์ (Ixchiq) ป้องกันโรคชิคุนกุนยาขนานแรกของโลก พัฒนาโดย บ.วัลเนวา ของฝรั่งเศส สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านสาธารณสุขโลกอุบัติใหม่</p>	